

ด่วนที่สุด

ที่ กต ๑๐๐๒/๒๒๕



กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๘๒๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. ไม่ขัดข้องในหลักการต่อร่างพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดหลักการและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ และก่อให้เกิดความเสมอภาคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD)

๒. การมีกลไกคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และสมัชชาของกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่แต่งตั้งผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมการประชุมตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ยังเป็นการอุดช่องว่างและส่งเสริมการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างเป็นระบบตามข้อเสนอแนะโดยสรุป (concluding observations) ของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติภายใต้อนุสัญญา CERD จากการนำเสนอรายงานประเทศของประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ นครเจนีวา อาทิ ข้อมูลสถิติที่มีการแบ่งแยกกลุ่ม การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ข้อความที่ทำให้เกิดความเกลียดชังและอาชญากรรมจากความเกลียดชัง และการสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้ อาจพิจารณาจัดการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อวางแนวทางให้การดำเนินงานของกลไกต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปานปรีย์ พิทธิธานุกร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมองค์การระหว่างประเทศ

กองการสังคม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๑๕๘ (นายสมิทธิฯ ๐๘๑ ๕๕๒ ๒๗๗๕)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๖๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ smithi.j@mfa.go.th